

# แต่แม่ที่เป็นคริสเตียน

## ศจ.ดร.ไพฑูรย์ หัตถมาศ

ดูเหมือนคำแรกที่ทารกน้อยจะเริ่มพูดออกมาจากปากของเขาก็คือ “แม่” แต่กว่าจะออกเสียงคำว่า “แม่” ได้ชัด แม่ก็ต้องให้นมให้น้ำอยู่นานนับเดือนทีเดียว ในสังคมของคริสเตียนเรานั้น แม่ไม่ได้เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมจากอกของตน และด้วยกล้วยน้ำว้าบดหรืออาหารอื่น ๆ เท่านั้น (ผมพูดอย่างคนโบราณนะครับ!) แต่เลี้ยงลูกด้วยคำอธิษฐานจากหัวใจโดยไม่ขาดสายอีกด้วย

ผมมีหลานสาวคนเล็ก มีชื่อเล่นว่า “ธัญญา” อายุขณะนี้ได้ 6 เดือน กำลังน่ารัก วันหนึ่ง ๆ ลูกสาวผมต้องใช้เวลาอย่างมากให้ลูกดื่มนมจากอกของตน ผมไม่ใช่แม่ เลยไม่ทราบว่า ขณะที่ลูกดื่มนมจากอกของตนเองนั้น แม่คิดอะไรต่อลูกน้อยของเขา พ่อแม่ของธัญญาได้อธิษฐานให้กับลูกของเขาอย่างมาก ลูกสาวของผมอีกสองคน ซึ่งมีลูกโตแล้ว ก็เลี้ยงลูกของเขาด้วยคำอธิษฐานอย่างมากเหมือนกัน พวกเขาจะสอนให้ลูกอธิษฐาน และนำลูกไปนอน และอธิษฐานให้ลูก ๆ ก่อนลูกนอนเป็นประจำ หลายครั้งผมเอาหลาน ๆ มาอนที่บ้าน โดยแม่ของพวกเขาไม่ได้มาด้วย ลูกสาวผมจะบอกเสมอว่า “พ่อ, อย่าลืมอธิษฐานให้หลานก่อนนอนนะ”

ศิษยาภิบาลทุกคนย่อมมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับ “แม่ ๆ” ทั้งหลายในคริสตจักรพอสมควร ปัญหาของแม่ไม่ใช่แต่เรื่องลูกเท่านั้น คริสเตียนที่เป็นแม่มากมาย ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องพ่อของลูก (หรือสามี) และปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้ทำให้น้ำตาของแม่ต้องรินไหลไม่มากก็น้อย

ผมขอหนุนใจให้คริสเตียนที่เป็นแม่ทั้งหลาย ใส่ใจเทคำอธิษฐานวิงวอนเพื่อลูก ๆ ของท่านให้มาก เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งครรภ์ยิ่งดีเพื่อว่าท่านจะไม่ต้องเจ็บใจ และปวดกาย และไม่ต้องเสียน้ำตาหลังรินหากจะหลังน้ำตาเพื่อลูก ก็ขอให้เป็น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ เพราะลูก ๆ ของท่านได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ในชีวิตการรับใช้ การเรียน การงาน และการสมรสเถิด

ในยุคปัจจุบันนี้มีแม่จำนวนไม่น้อย ที่ร้องเพลงนมัสการพระเจ้า และอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ฟัง แถมยังคุยกับลูกอีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด แม่จะต้องอธิษฐานวิงวอนเพื่อลูก พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงอธิษฐาน การปั้นลูกด้วยคำอธิษฐานวิงวอน และด้วยพระวอนะ นับเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำชีวิตของลูกไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

พระคัมภีร์สอน “ด้วยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระคำรัสขของพระองค์” (ฮีบรู 11:3) และยังสอนอีกว่า “พระบุตร...ทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระคำรัสขอันทรง

ฤทธิ์ของพระองค์” (ฮีบรู 1:3) ผู้ใดประทับอยู่ภายในชีวิตของคริสเตียนที่เป็นแม่เล่า? พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่หรือ? ดังนั้น คำพูด และคำอธิษฐานที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของแม่ ที่เทออกเพื่อลูก อาจมีฤทธิ์เดชมากที่สามารถผดุงชีวิตของลูกไว้เพื่อให้ประกอบภารกิจการดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแน่นอน

ขอให้คริสเตียนผู้เป็นแม่ทุกคนใช้สิทธิทั้งสิ้นในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้กับท่านแล้วนั้น ปันลูกของท่าน และสร้างลูกของท่านให้เป็นสาวกของพระองค์ให้จงได้ (มัทธิว 28:18-19) โดยพระคุณและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 1:8) ในฐานะที่ท่านเป็นแม่ของลูก ๆ ในพระเยซูคริสต์ หากท่านเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้แล้ว ท่านก็กำลังนำและสร้างอนาคตของคริสตจักรไทยไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว

ผมและภรรยาของผม สร้างลูกและหลานด้วยคำอธิษฐานวิงวอน และด้วยพระวจนะ เรามีความสุขมากเมื่อได้อุ้มลูกน้อย และหลาน ๆ ของเราไว้ในอ้อมกอดแล้วอธิษฐานอวยพรให้พวกเขา เราทำอย่างนี้เป็นประจำ และได้อธิษฐานอวยพรเป็นส่วนตัวต่อสมาชิกทุกคนในคริสตจักรด้วย ภรรยาของผมจะอธิษฐานวิงวอนต่อลูกหลานของเขาทุกคน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัว เราใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบไว้กับเราแล้วนั้น ต่อสู้ในยุทธธาธิษฐานเพื่อสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคน ผลลัพธ์ก็คือ ครอบครัวของเราใช้พระเจ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นพระพรอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน ที่ได้อ่านบทความนี้โดยเฉพาะสตรีคริสเตียนและคริสเตียนที่เป็นแม่ทุกคน ขอให้แม่ และสตรีใน สคท.ทุกคนจงลุกขึ้นเทคำอธิษฐานของท่านออกจากหัวใจลงไปที่ลูก สามี และครอบครัวของท่าน และงานของ สคท.ทั่วประเทศ ถ้าพระเจ้าทรงโปรด พระองค์ก็จะทรงอวยพระพรผ่านทางคำอธิษฐานของท่าน ให้เกิดมี “แม่และสตรีดีเด่นแห่งภาคและแห่งชาติ” ขึ้นในสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยของเรา ในอนาคตอันใกล้นี้ สวัสดิ์วันแม่ครับ

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 53 ฉบับที่ 287 กรกฎาคม – สิงหาคม 2002.